



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ และขอเป็นผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๖๗/๒๕๖๑

ด้วย นายฉกาศ สงวนชาติ ผู้ร้อง อายุ ๕๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๑๓๑/๑ ถนนพหลโยธิน ซอย ๕๔ แยก ๓ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางสมจิตต์ สงวนชาติ หรือนางสาวสมจิตต์ สีแพร กับนายชั้น สงวนชาติ โดยจดทะเบียนสมรสกัน ณ สำนักทะเบียนอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นางสมจิตต์ สงวนชาติ หรือนางสาวสมจิตต์ สีแพร มารดาของผู้ร้อง ปัจจุบันอายุ ๘๓ ปีเศษ ป่วยด้วยโรคชราภาพ ไปไหนมาไหนไม่ได้ ต้องนอนพักอยู่กับบ้าน ตลอดเวลา หูฟังอะไรไม่ค่อยได้ยิน พูดจาไม่รู้เรื่อง และไม่สนใจผู้ใด ผู้ร้องและพี่น้องคนอื่นๆ และญาติฯ ได้พานางสมจิตต์ไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลหลายแห่ง แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น โดยทำการรักษาตัวมานานหลายปีแล้ว ก็ยังไม่หาย แพทย์ผู้ให้ทำการรักษาได้ลงความเห็นฯ ว่า สติปัญญาตลอดจนสมองและความจำเสื่อม ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ และไม่มีความสามารถกระทำการใดๆ ได้ด้วยตนเอง มีลักษณะเป็นคนไร้ความสามารถ นางสมจิตต์ปัจจุบันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูและการดูแลรักษาพยาบาลของผู้ร้อง และญาติพี่น้อง โดยมีภูมิลำเนาพักอาศัยอยู่กับนายชั้น ที่บ้านเลขที่ ๑/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เดิมนางสมจิตต์ มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ต่อมาบุตรชายเข้ารับราชการเป็นทหารเรือที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงได้แจ้งย้ายชื่อออกไปอยู่จังหวัดชลบุรี ที่ค่ายทหารกับบุตรชายที่บ้านเลขที่ ๒๔๑๓/๕๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอาศัยอยู่ที่บ้านพักทหารได้ไม่นานก็ย้ายกลับมาอยู่จังหวัดปทุมธานีเช่นเดิม โดยมีได้แจ้งย้ายชื่อออกจากบ้านพักทหารดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน นางสมจิตต์มีทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดิน ซึ่งได้รับโอนมรดกมา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๑๑ สาระบาญเล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๑๑ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวมีการพัฒนา มีการขยายเส้นทาง มีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นมากมาย จำเป็นต้องติดต่อกับทางหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอกที่มีที่ดินเขตติดต่อกันใกล้เคียงกัน นางสมจิตต์ไม่สามารถจัดการเกี่ยวกับที่ดินนั้นได้ด้วยตนเอง เพราะอยู่ในสภาพป่วยด้วยโรคชรา สมองและความจำเสื่อม ซึ่งหากไม่มีผู้กระทำการแทนแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้นได้ ผู้ร้องและพี่น้องคนอื่นๆ รวมทั้งญาติฯ จึงได้ปรึกษากันเพื่อหาผู้มาดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวของนางสมจิตต์ในการทำนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินนั้นแทน ส่วนนายชั้น มีอายุ ๘๖ ปีเศษแล้ว ก็อยู่ในสถานะเช่นเดียวกัน ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินอะไรได้ ผู้ร้องและพี่น้องรวมทั้งญาติฯ จึงได้ตกลงกันให้ผู้ร้องมาเป็นผู้ร้องขอเป็นผู้อนุบาลของนางสมจิตต์ เพื่อให้มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้นางสมจิตต์ สงวนชาติ หรือนางสาวสมจิตต์ สีแพร เป็นผู้ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลต่อไป เพื่อให้มีอำนาจและ

/หน้าที่...

หน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ในที่ดินนั้น และในการร้องขอเป็นผู้อนุบาลนี้ผู้ร้องได้รับความยินยอมจากพี่น้องและญาติคนอื่นๆ แล้ว ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี